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Fundargerð stjórn ÍSS 2023 - 2024 

 
Fundarstjóri: Svava Hróðný      Fundur nr:      2        

Fundarritari:     Svava Hróðný   Staðsetning:      fjarfundur 

Mætt: 

Svava Hróðný Jónsdóttir (SHJ) 

Ingibjörg Pálsdóttir (IP) 

Þóra Sigríður Torfadóttir (ÞST) 

Lonni Björg Hansen (LBH) 

Rakel Hákonardóttir (RH) 

Kristel Björk Þórisdóttir (KBÞ) 

Guðrún Brynjólfsdóttir (GB) 

 

Framkvæmdastjóri

  

Aðrir:         

TEAMS 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 

☐ 

 

 

Fjarverandi 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

 

Dags : 31/05/23 

Frá :      19:00 

Næsti fundur: 

 

     13.júní 

kl.19:00 

 

Fundarefni 

1.  Samþykkt fundargerð síðasta fundar  
   samþykkt 

☐ Lokið  ☐ Ólokið 

2. Kosning varaformanns og ritara stjórnar 
SHJ leggur til ÞST.  
Allir sammála. samþykkt 
SHJ útskýrir verkefni ritara stjórnar. Rakel er tilbúin að taka það að sér. samþykkt. 
 
 
  

☐ Lokið  ☐ Ólokið 

3. Verklag stjórnar og fastir fundartímar 
Umræða um hvaða dagar hennti best. 
Ákveðið er fyrsti þriðjudagur í mánuði kl.19:00. 
 

SHJ fer yfir verklag stjórnar. 
 
       

☐ Lokið  ☐ Ólokið 

4. Áheyrnarfulltrúar fastanefnda og staðan á formönnum nefnda 
SHJ fer yfir stöðu á formönnum 
Tækninefnd: - Halla + Guðrún áheyrnarfulltrúi 
Fræðslunefnd: - Helga Olsen - kanna samt stöðuna + Rakel áheyrnarfulltrúi 
Laganefnd: - Hörður ? kanna stöðuna hjá honum og athuga með nefndarmenn + 
Ingibjörg áheyrnarfulltrúi 
Mótanefnd: - Kristel Björk + Þóra Sigríður áheyrnarfulltrúi.  

☐ Lokið  ☐ Ólokið 
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Afreksnefnd: - Athuga með Helgu Karen í nefndina (er hætt að þjálfa hjá Fjölni) + 
áheyrnarfulltrúi Svava Hróðný 
 
Umsjónarmaður: Formaður        

5. Dagatal ÍSS og föst verkefni 
Kanna stöðuna á því hjá skrifstofu og ræða það aftur á næsta fundi 
 
 
Umsjónarmaður: skrifstofa   

☐ Lokið  ☐ Ólokið 

6. Stefnumótun og hvernig við ætlum að setja okkur markmið 
SHJ spyr hvernig við viljum vinna þetta ? 
ÞS spyr hvort það náist ekki besta vinnan ef það er sér fundur ? 
Stefna að því að funda um stefnumótun fyrir sumarfrí 
 
 
Umsjónarmaður:    

☐ Lokið  ☐ Ólokið 

7. Önnur Mál 
GB spyr um vefsíðuna. Svava segir að uppfærsla og lagfæring sé í ferli hjá okkur. 
ÞS spyr um val á JGP og næsta fund. 
Næsti fundur 13.júní 

☐ Lokið  ☐ Ólokið 

 

 


